

RNMT Association

สมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

เลขทะเบียนที่ ๖/๒๕๖๕ ; อาคารภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

ที่ สรผก ๐๖๘ / ๒๕๖๗

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการครั้งที่ ๙ (RMTC 2024)

เรียน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การจัดงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการครั้งที่ ๙ (RMTC 2024) จำนวน ๑ ชุด
 2. กำหนดการจัดงานประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการครั้งที่ ๙ (RMTC 2024) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง ๘ แห่ง จัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ ๙ (Rajamangala Manufacturing and Management Technology Conference : RMTC 2024) ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดดังลิงก์นี้ <https://www.rmtc-rnmt.org/2024/> เพื่อสร้างเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางด้านวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติ ด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการประกอบด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ นักวิจัย ทั้งภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงวุฒิ สมาคมด้านวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ

ในกรณีนี้ สมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ในหน่วยงานของท่าน ส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการครั้งที่ ๙ (RMTC 2024) ซึ่งสามารถลงทะเบียนส่งบทความได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ หากต้องการสอบถามข้อมูลการนำเสนองานฯ e-mail: rnmt@en.rmutt.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและประชาสัมพันธ์ การจัดการประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ ๙ ให้แก่ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.อนินท์ มีมนต์)

นายกสมาคมเครือข่ายราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ



